

BÁO CÁO**Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023**

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 diễn ra trong bối cảnh năm đầu tiên triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Toàn đoàn tích cực thi đua thực hiện các công trình, phần việc chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; tham mưu ban hành sớm các văn bản đầu nhiệm kỳ; đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số trong toàn Đoàn, góp phần tạo sự thay đổi mạnh mẽ trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong bối cảnh đó, thực hiện chủ đề “*Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn*”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 đã đạt được kết quả cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THANH NIÊN

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, dân số thanh niên trong độ tuổi 16-30 hiện nay khoảng hơn 20,7 triệu người, chiếm 20,9% dân số cả nước. Tỷ lệ dân số thanh niên trong cơ cấu dân số cả nước tiếp tục giảm so với năm trước. Theo số liệu mới nhất cập nhật dữ liệu đoàn viên trên hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên của Trung ương Đoàn, tính đến ngày 31/12/2023, cả nước có 4.589.120 đoàn viên¹.

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga – Ukraina diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19; lạm phát thế giới vẫn ở mức cao; tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh năng lượng, lương thực. Ở trong nước, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo².

Trong bối cảnh đó, thanh niên luôn thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác điều hành của Nhà nước. Các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội lớn của đất nước thu hút được sự quan tâm, theo dõi của thanh niên³. Một số vấn đề khác được dư luận thanh niên quan tâm, theo dõi, như: tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm trong thanh niên vẫn đang có xu hướng tăng, tiếp tục là mối quan tâm lớn của thanh niên và xã hội; tình hình bạo lực học đường, bạo hành, xâm hại, đuối nước trẻ em; việc tăng cường xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông; việc điều hành giá xăng dầu, giá bán lẻ điện...

¹ Không tính số lượng đoàn viên trong lực lượng vũ trang.

² Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,05%.

³ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8, khóa XIII; kỳ họp thứ 5, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2023

Với chủ đề công tác “*Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn*”, các hoạt động chuyển đổi số được tập trung triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động của Đoàn, tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về “*Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030*”, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện nhiều mô hình, hoạt động, ý tưởng sáng kiến thiết thực góp phần tham gia vào công cuộc chuyển đổi số của đất nước như thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng; triển khai ngày cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng điện tử, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 trên ứng dụng VNeID với phương châm “*đi từng ngõ, gõ từng nhà*”; thực hiện thủ tục hành chính trên Dịch vụ công trực tuyến; phối hợp xây dựng mô hình “*Chợ không dùng tiền mặt*”, “*Chợ 4.0*”; thư viện số, tủ sách điện tử⁴... Các hoạt động được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tại cấp Trung ương, Trung ương Đoàn đẩy mạnh triển khai các ứng dụng, nền tảng số trong chỉ đạo, thực hiện các hoạt động của Đoàn như triển khai “*Phòng họp không giấy (E-cabinet)*”; thực hiện đồng bộ phần mềm quản lý văn bản điện tử (E-office) từ Trung ương đến cơ sở và liên thông với các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; ứng dụng chữ ký số. Ứng dụng Thanh niên Việt Nam tiếp tục được đầu tư, nâng cao chất lượng, vận hành hiệu quả, trở thành kênh thông tin giải trí, bổ ích dành cho thanh niên. Việc học tập và đánh giá hoàn thành việc học tập Nghị quyết được Trung ương Đoàn ứng dụng chuyển đổi số thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam, qua đó, có sự đánh giá chính xác về số lượng, chất lượng việc học tập nghị quyết⁵... Phần mềm quản lý đoàn viên được cập nhật đầy đủ dữ liệu⁶, bước đầu triển khai 12 nghiệp vụ công tác quản lý đoàn viên trên phần mềm.

⁴ Một số mô hình, công trình như “*Kết nối thanh toán dịch vụ công: Thu phí, lệ phí với Bộ Công an*”; “*Tuổi trẻ Công an nhân dân xung kích, tiên phong thực hiện chuyển đổi số - Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ*”, “*Thư viện số - đọc sách thông minh*”, công trình “*Thư viện pháp luật số*”, Giải chạy trực tuyến “*RUN AND GET GIFTS*”, công trình “*Số hóa dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở kinh doanh*”. Công trình thanh niên “*Chuyển đổi số trong quảng bá Du lịch - Di sản văn hóa*”; tuần lễ Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt; mô hình đám cưới không dùng tiền mặt; mô hình “*Chợ dân sinh chuyển đổi số*”, “*Khu phố 4.0*”, “*Tuyến phố không dùng tiền mặt*”, “*Căn tin trường học 4.0*”; mô hình “*Ngày thanh niên không dùng tiền mặt*”, “*Điểm kinh doanh không dùng tiền mặt*”; Mô hình “*1+10*”, “*Tuyến đường thanh niên không dùng tiền mặt*”, công trình “*Hệ thống khởi tạo và quản lý thẻ tín dụng phê duyệt tự động (RLOS)*”, “*Ứng dụng chữ ký số từ xa VNPT SmartCA*”, “*Bản đồ số về quản lý cây xanh trồng mới của thanh niên*”... Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền thiết lập tài khoản và xác thực định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương Đoàn đến 1.300 điểm cầu Đoàn cấp huyện trong cả nước.

⁵ Tính đến ngày 31/10/2023, đã có 2.364.684 đoàn viên tham gia kiểm tra, đánh giá với gần 7,3 triệu lượt kiểm tra thành công.

⁶ Tính đến ngày 19/12/2023, trên phần mềm Quản lý đoàn viên, đã có 4.202.983/4.586.183 đoàn viên nhập thông tin từ Ứng dụng Thanh niên Việt Nam (đạt 91,64%, không thống kê đối với đoàn viên trong khối lực lượng vũ trang).

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai hiệu quả với hình thức, cách làm đa dạng, phong phú như: triển khai học tập chuyên đề trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2023⁷; tổ chức các cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên định kỳ hàng tháng sinh hoạt, thảo luận về các cuốn sách viết về Bác Hồ; triển khai mô hình “*Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác*”. Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động tưởng nhớ, học tập và làm theo Bác, được tổ chức sôi nổi từ cơ sở đến Trung ương, tạo được nhiều giá trị lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ cả nước⁸. Các hoạt động tuyên dương, nhân rộng các điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến học tập và làm theo Bác được triển khai hiệu quả. Trung ương Đoàn tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII, năm 2023 tuyên dương 420 thanh niên tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo lời Bác. Các cơ quan báo chí của Đoàn, Hội, Đội mở chuyên mục “*Tuổi trẻ học và làm theo Bác*”; xây dựng kế hoạch, xác định chủ đề, tuyển bài cụ thể; các trang tin điện tử, trang cộng đồng trên mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thường xuyên các bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phản ánh kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW của các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ cả nước.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tập trung triển khai. Các cấp bộ đoàn ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027⁹; kiểm tra việc học tập Nghị quyết Đại hội của cán bộ, đoàn viên trên cả nước trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam; tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII¹⁰.

Các cấp bộ đoàn tích cực triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “*Khát vọng cống hiến - Lễ sống thanh niên*” thông qua các buổi tọa đàm, diễn đàn, giao lưu; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “*Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh*” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, triển khai trong đoàn viên, thanh niên viết bài bình luận về nội dung của cuốn sách, liên hệ thực tiễn về những giá trị của cuốn sách đối với việc tự tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đoàn viên¹¹.

⁷ Đối với cán bộ đoàn: Chuyên đề “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quân chúng, dân chủ, nêu gương*”. Đối với đoàn viên, thanh niên: Chuyên đề “*Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh*”.

⁸ Tổ chức “*Hành trình đến với các địa chỉ đỏ*” gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng Việt Nam; tổ chức dâng hương, báo công dâng Bác kết hợp với nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

⁹ Hội nghị được tổ chức trong hai ngày 04 - 05/3/2023 với hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với 10.587 điểm cầu và 713.085 cán bộ, đoàn viên tham gia.

¹⁰ Cuộc thi đã thu hút hơn 251 nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi với gần 530 nghìn lượt thi thành công. Kết quả vòng thi chung kết toàn quốc: đội tuyển Quảng Ninh giành giải Nhất; đội tuyển Đắk Lắk giành giải Nhì; đội tuyển Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương giành giải Ba, đội tuyển Bến Tre và Ban Thanh niên Quân đội đạt giải Khuyến khích.

¹¹ Tiêu biểu trong triển khai như: Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương, Tỉnh đoàn Bến Tre, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh...

Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước¹² có nhiều đổi mới, kịp thời, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, các nền tảng số, ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Trung ương Đoàn tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “*Ánh sáng soi đường*” lần thứ V, năm 2023¹³.

Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được thực hiện tốt, cung cấp thông tin kịp thời. Tổ chức Đoàn đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong nắm bắt, định hướng tình hình thanh niên, nhất là thông qua mạng xã hội. Các cấp bộ đoàn đã thành lập được các nhóm cập nhật tình hình dư luận theo ngày thông qua zalo, viber, facebook... Các đơn vị tiếp tục duy trì và tổ chức sinh hoạt, liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ; chú trọng bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được các cấp bộ đoàn tập trung đẩy mạnh nhân dịp các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của dân tộc, của Đoàn, Hội với đa dạng các hình thức, tạo ra hiệu ứng tích cực trong thế hệ trẻ. Các cấp bộ đoàn đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số thông qua việc số hóa bằng mã QR, xây dựng website giới thiệu di tích lịch sử của địa phương; tuyên truyền trên mạng xã hội. Trung ương Đoàn triển khai một số nội dung tổ chức cuộc thi trực tuyến “*Tìm hiểu 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris - Những giá trị còn mãi*”¹⁴. Các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức hiệu quả, ý nghĩa, sôi nổi, rộng khắp trên cả nước, tạo sự lan tỏa, gắn kết tình cảm, sự sẻ chia giữa các thế hệ cán bộ Đoàn, để lại dấu ấn tốt đẹp¹⁵. Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam, 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động “*Đền ơn đáp nghĩa*”, “*Uống nước nhớ nguồn*”, các công trình, phần việc thanh niên¹⁶. Trung ương Đoàn tổ chức các đoàn thăm, tri ân, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng¹⁷; tổ chức Lễ thấp nển tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương tại Nghĩa trang Thành phố Hà Nội và 09 điểm cầu trên cả nước¹⁸... Bên cạnh đó, nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc, Trung ương Đoàn triển khai Cuộc vận động “*Tự hào một dải non sông*”¹⁹; cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử yêu nước “*Việt*

¹² Cung cấp thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 7, 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; kết quả kỳ họp thứ 5, 6 Quốc hội khóa XV; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước...

¹³ Đã có 250.671 thí sinh dự thi với 523.952 lượt thi thành công trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

¹⁴ Cuộc thi diễn ra từ ngày 06/1/2023 - 16/1/2023, đã có hơn 30.000 lượt xem, hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng nghìn thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi.

¹⁵ Trung ương Đoàn đã tổ chức Diễn đàn “*Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn*” vào ngày 17/3/2023 với hơn 11 nghìn điểm cầu trong và ngoài nước, thu hút hơn 9,2 triệu lượt đoàn viên thanh niên tiếp cận trên các nền tảng trực tuyến với hơn 3.500 câu hỏi được gửi tới diễn đàn...

¹⁶ Trong tháng 7/2023, tổng số lượt Đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động triển khai công trình đền ơn đáp nghĩa là 733.509 lượt; tổng số công trình, phần việc thanh niên về đền ơn, đáp nghĩa là 8.726 công trình, phần việc với tổng kinh phí triển khai các công trình đền ơn đáp nghĩa là 110,8 tỷ đồng.

¹⁷ Hà Nội, Hà Nam, Tây Ninh, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Cần Thơ.

¹⁸ Các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức lễ thấp nển tri ân các anh hùng liệt sĩ vào tối 26/7 tại hơn 3.200 nghĩa trang liệt sĩ và hơn 3.000 công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước.

¹⁹ Tính đến ngày 31/12/2023, đã có 38.242 bản đồ được treo tại trụ sở, phòng làm việc, phòng sinh hoạt cộng đồng, nơi công tác, nơi ở của các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong cả nước. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn tích cực chia sẻ, lan tỏa thông điệp về lòng yêu nước thông qua Cuộc vận động. Đã có 203.528 người tiếp cận, 89.322 người thay khung avatar;

Nam trong tôi là”²⁰. Trong năm 2023, toàn Đoàn đã xây dựng 3.068 bản đồ số các địa chỉ đỏ, tu bổ, tôn tạo 1.649 công trình.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được quan tâm thực hiện. Các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai cuộc vận động “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp*” trên mạng xã hội; tích cực tổ chức các chương trình tuyên dương tấm gương thanh niên tiêu biểu, gương mặt trẻ, tài năng trẻ, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Đoàn, các tấm gương thanh thiếu niên có hành động dũng cảm quên mình cứu bạn, cứu người, cứu tài sản của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội²¹. Trung ương Đoàn tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022 trên các lĩnh vực; triển khai trong toàn đoàn Cuộc vận động “*Thanh niên ứng xử văn minh trên không gian mạng*”, Cuộc vận động “*Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới*”; triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “*Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023 - 2030*”.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng thực hiện, đặc biệt thông qua đợt cao điểm ra quân phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội dịp Tết nguyên đán và các ngày lễ. Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho thanh thiếu nhi; tuyên truyền, phổ biến về Luật Thanh niên năm 2020, Luật Trẻ em, Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; phòng, chống tác hại thuốc lá²²; tuyên truyền về Luật phòng cháy, chữa cháy và công tác cứu nạn, cứu hộ. Hưởng ứng thực hiện “*Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)*”, các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn²³. Trung ương Đoàn phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông năm 2023 tại Đà Nẵng với chủ đề “*Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn*”. Các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ đoàn viên, thanh

54.455 người sử dụng các sản phẩm truyền thông; hashtag #tuhaomotdainonsong đã có hơn 13.000 bài viết trên các nền tảng mạng xã hội. Trên hệ thống chatbot, đã có 55.176 người đăng tải thông điệp hưởng ứng Cuộc vận động.

²⁰ Tổng số bài dự thi của Cuộc thi đã đạt 2.457 bài.

²¹ Ban Thanh niên Quân đội: Tham mưu tổ chức Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu, 43 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022. Ban Thanh niên Công an nhân dân: Tuyên dương 95 tập thể, 180 thanh niên Công an nhân dân tiên tiến làm theo lời Bác. Đoàn Khối CCQ Trung ương: Tuyên dương 75 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khối các cơ quan Trung ương. Hà Nội: tuyên dương 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu, 92 gương cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2022. TP. Hồ Chí Minh: tuyên dương 12 Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2022...

²² Trung ương Đoàn tổ chức Giải chạy Marathon “*Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử*”, Tọa đàm “*Tác hại của thuốc lá điện tử trong học đường*”, phát động Cuộc thi “*Thiết kế sản phẩm truyền thông tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử*” từ ngày 28/5-28/6/2023; vận động hơn 200.000 đoàn viên, thanh niên ký cam kết “*Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử*”.

²³ Đắk Nông: tổ chức Hội thi “*Tìm hiểu pháp luật*” năm 2023, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, trao tặng 03 tủ sách pháp luật cho Trại tạm giam. Hoà Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Dương: tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Quảng Bình: tổ chức chương trình “*Hành trình niềm tin*” năm 2023 thăm hỏi, tặng quà các thanh niên hoàn lương tiên bộ. Ban Thanh niên Quân đội: tổ chức cuộc thi “*Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật*”, “*Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động Nhân dân chấp hành pháp luật*”. Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế: tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Hà Nội: tổ chức lớp tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn đường bộ và đường thủy cho đội ngũ tình nguyện viên đội phản ứng nhanh giao thông năm 2023. Đồng Nai: tổ chức Ngày hội thanh niên Đồng Nai gương mẫu thực hiện văn hoá giao thông, trao tặng trang thiết bị cho các CLB, Đội cứu nạn giao thông với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

niên tiếp cận, sử dụng các hình thức trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến được duy trì.

Trong đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, các cấp bộ Đoàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; tổ chức các trào lưu hấp dẫn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Đặc biệt, trong năm 2023, trước các sự kiện, hoạt động lớn, quan trọng của Đoàn, Hội, Đội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đăng ký các tuyến tin bài, hoạt động triển khai để tổng hợp, xây dựng kế hoạch tuyên truyền tổng thể của Trung ương Đoàn và gửi tới các cơ quan báo chí, các đơn vị làm công tác thông tin, tuyên truyền và các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện; qua đó góp phần giúp các thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau mỗi hoạt động được lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về các hoạt động.

3. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

3.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”

Phong trào “*Thanh niên tình nguyện*” được triển khai rộng khắp, phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của các đối tượng thanh niên; chú trọng thực hiện chủ trương “*3 liên kết*”²⁴. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hoạt động tích cực tại các địa bàn trọng tâm, trọng điểm²⁵. Trong năm 2023, toàn Đoàn đã thực hiện được 102.578 công trình, phần việc thanh niên²⁶ (tăng 19.446 công trình, phần việc so với năm 2022); các hoạt động đã thu hút 20.060.887 lượt đoàn viên, thanh niên. Trung ương Đoàn tổ chức Lễ trao Giải thưởng tình nguyện Quốc gia năm 2023²⁷; triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “*Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022 - 2030*”.

*Các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới tập trung vào việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu*²⁸. Các cấp bộ đoàn tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn²⁹; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; triển khai các Tổ chuyển đổi số cộng đồng để hỗ trợ chuyển đổi số

²⁴ Liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng.

²⁵ Hoạt động tại Làng Thanh niên lập nghiệp với tổng giá trị làm lợi hơn 4,3 tỷ đồng; hoạt động tại Đảo Thanh niên với tổng giá trị nguồn lực hơn 1,5 tỷ đồng; hoạt động tại địa bàn 16 dân tộc thiểu số có quy mô dưới 10.000 người với tổng nguồn lực hơn 23 tỷ đồng; hoạt động tại các thôn, bản, ấp khó khăn hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở thành “*Làng quê đáng sống*” với tổng nguồn lực hơn 59 tỷ đồng.

²⁶ Đã có 1.230 công trình, phần việc thanh niên cấp tỉnh, 8.159 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện, 93.189 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở.

²⁷ Chương trình đã trao giải thưởng cho 10 tập thể, 10 cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

²⁸ Trung ương Đoàn hỗ trợ xây dựng điểm 3 thôn, bản nông thôn mới tại Thôn Tân Lập, xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; Ấp 1, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

²⁹ Toàn Đoàn đã tham gia làm mới 1.597 km đường nông thôn với tổng trị giá hơn 70 tỷ đồng; làm mới 462 cầu giao thông nông thôn trị giá 94,2 tỷ đồng; tu sửa 616 nhà văn hóa, xây mới 165 nhà văn hóa với tổng trị giá 25 tỷ đồng; tổ chức 2.788 hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật thu hút 129.419 đoàn viên thanh niên tham gia.

cho người dân trong sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn; xây dựng mô hình Làng quê đáng sống. Các cấp bộ Đoàn trên cả nước đồng loạt triển khai 02 Ngày cao điểm “*Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới*” năm 2023.

Trong các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, Đoàn các cấp đăng ký đảm nhận và tổ chức thực hiện các mô hình hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh, như: tuyến phố (đường, hẻm) văn minh, xây dựng đường hoa, đường cờ thanh niên, mô hình “*Khu dân cư kiểu mẫu*”, mô hình “*Cột điện nở hoa*”, mô hình “*Vườn hoa thanh niên*”, mô hình “*Hàng cây thanh niên*” trong khu đô thị; thành lập và nhân rộng các đội hình tình nguyện chuyên tham gia xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, đô thị thông minh. Các hoạt động tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng nếp sống đô thị văn minh, lành mạnh³⁰. Các cấp bộ Đoàn trên cả nước đồng loạt triển khai Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính năm 2023³¹.

Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai rộng khắp các cơ sở Đoàn, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “*Vì một Việt Nam xanh*”; phong trào “*Chống rác thải nhựa*”; chiến dịch “*Hãy làm sạch biển*”; đồng loạt ra quân “*Ngày Chủ nhật xanh*” lần thứ I, II năm 2023. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân xây dựng thói quen 4T (Tù chối - Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế) và thói quen phân loại rác tại nguồn. Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “*Đời đời nhớ ơn Bác Hồ*” Xuân Quý Mão năm 2023 vào ngày 28/01/2023 tại Hòa Bình³². Trong năm 2023, toàn Đoàn đã trồng mới được 29.631.669 cây xanh (tăng 9.416.376 cây so với năm 2022).

Các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục được triển khai với các mô hình hiệu quả như “*Cổng trường an toàn giao thông*”, “*Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn*”, “*Bến đò ngang an toàn*”. Các cấp bộ đoàn tăng cường truyền thông, nhân rộng mô hình “*Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông*”³³ góp phần tạo thói quen không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông trong thanh niên; tổ chức Ngày hội “*Thanh niên với văn hóa giao thông*”³⁴. Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức phát động chiến dịch truyền thông “*Thanh niên với văn hoá giao thông*” trên mạng xã hội.

³⁰ Toàn Đoàn làm mới 1.085 tuyến đường “*Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn*”, tiếp tục duy trì 6.902 tuyến đường; tổ chức cho 188.335 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động xây dựng đô thị văn minh; tổ chức được 50.272 hoạt động hỗ trợ 12.497.599 thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

³¹ 100% các cơ sở đoàn đồng loạt triển khai các hoạt động tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng đô thị văn minh, trong đó, hoạt động cấp Trung ương được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

³² Trong khuôn khổ chương trình, Tổng giá trị nguồn lực trong chương trình là 11,7 tỷ đồng.

³³ Các cơ sở Đoàn đã duy trì 2.274 đội hình thanh niên sơ cấp cứu tai nạn giao thông với 20.062 đoàn viên, thanh niên tham gia; thành lập mới 1.851 và duy trì 13.486 cổng trường an toàn giao thông; thành lập mới 77 và duy trì 1.016 bến đò ngang an toàn hoặc điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 21.827 hoạt động tuyên truyền cho thanh thiếu nhi về an toàn giao thông.

³⁴ Ban Thanh niên quân đội, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Bình Dương, Quảng Nam, Phú Yên,...

Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng được thực hiện đồng loạt, rộng khắp, hiệu quả, gắn với các đợt tình nguyện cao điểm, tình nguyện trên quy mô lớn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Đồng thời nhằm thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, các cấp bộ đoàn đã tập trung triển khai có hiệu quả chương trình “*Tình nguyện mùa đông*”, “*Xuân tình nguyện*”; tham gia tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách tại các địa phương vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào tôn giáo và dân tộc thiểu số; các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán, trong Tháng công nhân năm 2023 đã tạo ra một nguồn lực lớn, thiết thực và giá trị³⁵. Nhiều cơ sở Đoàn định kỳ tổ chức “*Ngày thứ bảy tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân*”³⁶. Chương trình Chủ nhật Đỏ 2023 tiếp tục được tổ chức tại 35 tỉnh, thành phố, tiếp nhận tổng cộng gần 50.000 đơn vị máu. Trong Tháng Thanh niên năm 2023, toàn Đoàn đã vận động hơn 302 tỷ đồng để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, đóng góp tích cực, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội³⁷. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023³⁸ đã đạt kết quả tương đối toàn diện với 11/11 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch³⁹; triển khai hơn 61.426 công trình, phần việc thanh niên (tăng 35.026 công trình so với năm 2022, với tổng kinh phí là 453,42 tỷ đồng (tăng 9,42 tỷ đồng so với năm 2022)). Bên cạnh đó, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai xây dựng 70 công trình “*Ngôi nhà hạnh phúc*” cho học sinh mồ côi tại 30 tỉnh với tổng giá trị hỗ trợ hơn 5,6 tỷ đồng.

3.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

Các hoạt động vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi đề xuất ý tưởng sáng tạo được duy trì tốt⁴⁰. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, tập trung đề xuất, hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm. Tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, phát huy tài năng trẻ; khuyến khích, cổ vũ đoàn viên,

³⁵ Các cấp bộ Đoàn đã trao 306.229 suất quà với tổng trị giá 161,5 tỷ đồng cho thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán; tổ chức trao quà chương trình “*Cùng nhau làm nên Tết 2023*” tại 11 tỉnh thành phố, cấp Trung ương tổ chức thành công Ngày hội “*Cùng nhau làm nên Tết*” chăm lo Tết Nguyên đán 2023 cho thanh niên công nhân và người lao động trẻ tại 5 địa phương: Hà Nội, Nghệ An, Đắk Lắk, Long An và Bình Dương với 8.000 suất quà tổng trị giá quà tặng 5,6 tỷ đồng. Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tuyên dương “*Người thợ trẻ giỏi*” toàn quốc lần thứ XIV, năm 2023 tuyên dương 54 thanh niên tiêu biểu, tổ chức hành trình “*Người thợ trẻ giỏi*” toàn quốc và tọa đàm trực tuyến “*Thanh niên công nhân tiên phong chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất*”. Tổng giá trị quà tặng các cấp bộ đoàn huy động, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn là hơn 17 tỷ đồng.

³⁶ Toàn Đoàn đã tổ chức được 24.156 hoạt động trong các “*Ngày thứ bảy tình nguyện*”, giải quyết 456.145 hồ sơ, thủ tục còn tồn đọng, tư vấn cho hơn 1.165.565 lượt người dân với 9.007 tổ, đội, nhóm, 109.239 đoàn viên, thanh niên tham gia..

³⁷ Tiêu biểu: Hà Nội, Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Thuận, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Đoàn khối DNTW, Ban Thanh niên Quân đội.

³⁸ Các đơn vị tiêu biểu: Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn khối DNTW.

³⁹ Tiêu biểu: Tổ chức cho 6.519.098 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; xây mới 1.559 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; trồng mới 8.632.845 cây xanh; sửa chữa 3.551,4 km, làm mới 816,8 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ nâng cao năng lực số cho 6.539.030 lượt thanh thiếu nhi và người dân; tổ chức cho 977.111 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế...

⁴⁰ Trong năm 2023, toàn Đoàn đã hỗ trợ hiện thực hóa 63.466 ý tưởng, sáng kiến với tổng giá trị hỗ trợ là 110 tỷ đồng, giá trị làm lợi là trên 178 tỷ đồng.

thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Các hoạt động tạo môi trường, thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh thiếu nhi được quan tâm, tổ chức⁴¹.

Các hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ thanh thiếu nhi sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học được duy trì hiệu quả thông qua giải thưởng nghiên cứu khoa học các cấp; hội nghị, diễn đàn sinh viên, học sinh nghiên cứu khoa học; quỹ hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các đề tài vào thực tiễn⁴². Trung ương Đoàn chỉ đạo tổ chức Cuộc thi lập trình “*Oraichain Hackathon*” lần thứ II, Ngày hội Sáng tạo - Công nghệ lần thứ IV năm 2023, Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc⁴³; phối hợp tổ chức mùa giải 2023 Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới - Viettel và Cuộc thi Vô địch Thiết kế đồ họa thế giới trên quy mô toàn quốc; tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 29, năm 2023 tại Quảng Ninh⁴⁴; tổ chức tọa đàm “*Hành trình 20 năm Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng*”, Lễ kỷ niệm 20 năm Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng, Lễ trao Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2023; Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IX, năm 2023; cuộc thi “*Công nghệ trí tuệ sinh viên*” năm 2023; cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023; triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1314/QĐ-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “*Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030*”.

3.3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

Các cấp bộ đoàn tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo. Trực tiếp tham gia đấu tranh với âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề biển Đông, xung đột Nga - Ukraine để gây mất an ninh trật tự; tham gia chống khủng bố, đảm bảo an ninh chính trị tại khu vực Tây Nguyên; thường xuyên chăm lo, giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Đoàn các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ; phối hợp chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho lễ giao, nhận quân năm 2023. Các tỉnh,

⁴¹ Diễn đàn sáng tạo trẻ, “*không gian sáng tạo*” trong trường học, cuộc thi sáng kiến thanh niên về phát triển cộng đồng thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

⁴² Trong năm 2023, có 1.335 cuộc hội nghị khoa học do Đoàn, Hội tổ chức; 1.473 hội thảo, tọa đàm, diễn đàn sáng tạo trẻ thu hút 296.311 thanh thiếu nhi tham gia; triển khai, hỗ trợ 4.200 đề tài nghiên cứu khoa học.

⁴³ Ngày hội với các hoạt động như: Không gian trải nghiệm KHCN và thiên văn học; Chung kết Cuộc thi sáng tạo Robotics; Liên hoan các CLB sinh viên nghiên cứu khoa học; Chương trình “*Gặp gỡ con người số*”; Cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “*Công dân số văn minh*”,... Ngày hội thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị với các sản phẩm hiện đang là xu thế công nghệ được giới thiệu và tổ chức trải nghiệm như: Robot dạy học bằng trí tuệ nhân tạo, xe tự hành, máy in 3D, Robobay (drone), công nghệ thực tế ảo, nhà thông minh, công nghệ Li-Fi... Cuộc thi diễn ra với 102 đội thi tham dự.

⁴⁴ Ban Tổ chức đã trao 6 giải Nhất cho các thí sinh thuộc 5 bảng thi (1 bảng không có giải Nhất), 16 giải Nhì, 27 giải Ba và 76 giải Khuyến khích. Về xếp hạng toàn đoàn, hạng Nhất thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, hạng Nhì thuộc về đoàn thành phố Hà Nội, đoàn thành phố Đà Nẵng xếp hạng Ba.

thành đoàn có dự án Làng Thanh niên lập nghiệp, Đảo thanh niên tiếp tục duy trì và đảm bảo hoạt động ổn định⁴⁵.

Các chương trình “*Xuân biên giới - Tết hải đảo*”, “*Tháng 3 biên giới*”, “*Tôi yêu Tổ quốc tôi*”, “*Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương*” tiếp tục được triển khai hiệu quả. Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp tổ chức phát động chương trình “*Tháng ba biên giới*” năm 2023 tại 03 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Trị, Kiên Giang. Các tỉnh có đường biên giới trên đất liền và trên biển cũng đồng loạt tổ chức Chương trình với hàng trăm công trình, phần việc thanh niên và hoạt động an sinh xã hội với giá trị hơn 58 tỷ đồng. Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức Hành trình “*Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương*”⁴⁶, “*Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc*”⁴⁷ năm 2023 thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Phong trào “*Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới*”, “*Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc*” được triển khai có hiệu quả⁴⁸. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang đã phát huy tốt vai trò trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuân tra, bảo vệ đường biên, mốc giới. Các hoạt động tham gia giữ gìn hòa bình của Liên hợp Quốc, tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ của thanh niên Quân đội, Công an, được đánh giá cao.

Các hoạt động tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư được chú trọng thực hiện⁴⁹. Mô hình kết nghĩa giữa tổ chức Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trường học, doanh nghiệp được đẩy mạnh. Hoạt động của các đội thanh niên xung kích, thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên, vọng gác thanh niên được triển khai hiệu quả. Các cấp bộ đoàn, Hội tổ chức các hoạt động giúp đỡ thanh niên hoàn lương; triển khai phong trào “*3 không*”; tích cực phát hiện, đấu tranh và tố giác tội phạm. Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Chương trình “*Thắp sáng ước mơ hoàn lương*” năm 2023 tại Bắc Giang; phối hợp Bộ Công an tổ chức Hội nghị biểu dương mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023⁵⁰; tổ chức Hội nghị công tác bảo đảm an ninh, trật tự liên quan đến thanh thiếu niên hiện nay.

⁴⁵ Trung ương Đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Thanh niên xung phong tham gia xây dựng Đảo Thanh niên Bạch Long Vỹ và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, an sinh xã hội với tổng trị giá nguồn lực trên 1,2 tỷ đồng; tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tại đảo thanh niên Thổ Chu, Kiên Giang.

⁴⁶ Đoàn công tác đã đi thăm hỏi, động viên, tặng quà quân và dân với nhiều phần quà có giá trị lớn cả về tinh thần và vật chất, đồng thời hưởng ứng với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

⁴⁷ Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân với tổng giá trị nguồn lực hơn 1,8 tỷ đồng.

⁴⁸ Ban Thanh niên Quân đội: tổ chức chương trình “*Xuân biên cương, hải đảo – Tết thăm tình quân dân*” tại hơn 350 điểm thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa phương bị tác động do thiên tai với tổng nguồn lực hoạt động trị giá hơn 35 tỷ đồng. Ban Thanh niên công an nhân dân: hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức hoạt động “*Tháng Ba biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi*” trong tuổi trẻ CAND với 01 hoạt động cấp Bộ, 16 hoạt động cấp Cục thi đua, 263 hoạt động cấp cơ sở tại 321 xã biên giới với tổng giá trị ước đạt hơn 18 tỷ đồng; tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “*Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy*” giai đoạn 2018-2023 và Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lực lượng Công an nhân dân”.

⁴⁹ Mô hình “*Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự*”; “*Đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông*”, “*Tổ dân phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội*”, câu lạc bộ thanh niên tình nguyện “*Thắp sáng niềm tin*”... tiếp tục được triển khai, duy trì ở nhiều địa phương.

⁵⁰ Hội nghị đã trao thưởng cho 63 tập thể và 63 cá nhân ở 02 khu vực phía Bắc và phía Nam có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023.

4. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

4.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập

Đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “*Học tập suốt đời*”, tăng cường tổ chức các hoạt động, hình thức cổ vũ, khuyến khích xây dựng xã hội học tập. Tổ chức, khuyến khích các hoạt động thúc đẩy việc nâng cao khả năng ứng dụng, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn, tay nghề, khả năng thực hành ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh niên. Đoàn Thanh niên trong khối trường học tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập thông qua các cuộc thi Olympic, hội nghị chuyên ngành và phát triển nhiều mô hình câu lạc bộ học thuật.

Các cấp bộ đoàn, Hội tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “*Tiếp sức đến trường*”. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo viên trẻ ở các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Phát triển, phát huy các quỹ khuyến học, khuyến tài, học bổng, giải thưởng hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên học tập, nghiên cứu khoa học; tạo môi trường rèn luyện, thi đua học tốt; hướng dẫn phương pháp học tập cho đoàn viên, thanh niên; hướng dẫn học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng học tập; tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu⁵¹. Chương trình “*Tiếp sức mùa thi*” năm 2023 được triển khai từ tháng 4 đến tháng 10/2023 với các hoạt động tập trung hỗ trợ trước, trong và sau các kỳ thi, hỗ trợ tân học sinh, sinh viên đầu năm học mới⁵². Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình gặp mặt chúc mừng nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, trao Kỷ niệm chương “*Vì thế hệ trẻ*”. Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức chương trình “*Chia sẻ cùng thầy cô*”⁵³ năm 2023, tuyên dương 58 nhà giáo tiêu biểu.

Phong trào “*Sinh viên 5 tốt*”, “*Học sinh 3 tốt*”, “*Học sinh 3 rèn luyện*” chú trọng việc tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập, kết nối và phát huy sau tuyên dương. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức tuyên dương “*Học sinh 3 tốt*”, “*Học sinh 3 rèn luyện*”, “*Sinh viên 5 tốt*”, trao giải thưởng “*Sao Tháng Giêng*” năm 2022⁵⁴.

4.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Các cấp bộ đoàn đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong tìm kiếm, tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp⁵⁵. Các hoạt động tư vấn, kết nối, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên được chú trọng, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện, như: hỗ trợ kết nối nhu cầu việc làm online; kết nối thông tin việc làm của các nền tảng tuyển dụng online với thanh niên; cung cấp các khóa đào tạo online miễn phí trên không gian mạng... Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh

⁵¹ Toàn Đoàn tổ chức được 12.555 hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học thu hút hơn 966.587 lượt thanh niên tham gia; 218.963 học sinh, sinh viên được trao học bổng với trị giá hơn 90 tỷ đồng.

⁵² Tổng nguồn lực các đơn vị trên cả nước huy động, hỗ trợ trong Chương trình là hơn 37 tỷ đồng.

⁵³ Chương trình được triển khai từ năm 2015, đến nay, chương trình đã tuyên dương 458 thầy, cô giáo đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu của cả nước.

⁵⁴ Tuyên dương 684 “*Học sinh 3 tốt*”, 20 “*Học sinh 3 rèn luyện*”, 85 “*Sinh viên 5 tốt*”, 30 “*Tập thể Sinh viên 5 tốt*” cấp Trung ương; trao Giải thưởng “*Sao tháng Giêng*” cho 104 sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tiêu biểu, xuất sắc.

⁵⁵ Bến Tre: tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2023. Sóc Trăng: phát động cuộc thi “*Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp và mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu năm 2023*”. Quảng Nam: tổ chức Hội nghị giao ban công tác vay vốn trong thanh niên năm 2023. Bắc Giang: phối hợp tổ chức Chương trình Hướng nghiệp và hỗ trợ trang thiết bị thư viện “*Cùng Canon khởi hành đến tương lai*”...

niên Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023, với chủ đề “*Chính sách việc làm cho thanh niên*”; tổ chức Ngày hội “*Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên*” năm 2023. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Trung ương Đoàn tổ chức 14 lớp đào tạo nghề cho 490 thanh niên nông thôn, gắn với nhu cầu của thị trường, tỷ lệ thanh niên có việc làm sau đào tạo trên 90%. Trong năm 2023, các cấp bộ đoàn đã tư vấn, hướng nghiệp và việc làm cho 3.138.215 lượt đoàn viên thanh niên tham gia (tăng 215.898 lượt đoàn viên thanh niên so với năm 2022); giới thiệu việc làm cho 1.109.247 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia (tăng 513.827 lượt đoàn viên, thanh niên so với năm 2022).

Hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục được các cấp bộ đoàn quan tâm, triển khai với 1.436 hoạt động, hỗ trợ cho 90.791 đoàn viên thanh niên khởi nghiệp sáng tạo⁵⁶. Trung ương Đoàn tổ chức Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc, Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVIII; trao giải cuộc thi Dự án khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn năm 2023; tổ chức triển lãm Kết nối nông nghiệp số và hội chợ nông sản thanh niên toàn quốc năm 2023; tọa đàm thanh niên nông thôn khởi nghiệp với chủ đề “*Nông nghiệp công nghệ cao - Cơ hội và thách thức*”; tổ chức Hội nghị “*Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên năm 2023*” khu vực miền Bắc, miền Nam; triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “*Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030*”.

Các tỉnh, thành đoàn tiếp tục hỗ trợ thanh niên nông thôn triển khai hiệu quả chương trình “*Mỗi xã một sản phẩm*”, kết nối đầu ra sản phẩm. Cùng cố và phát huy vai trò kết nối của câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, các câu lạc bộ nghề nghiệp, câu lạc bộ chuyên môn cấp xã, huyện. Tăng cường phát hiện, hỗ trợ, nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả tại địa phương. Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức Diễn đàn chuyển đổi số trong truyền thông quảng bá sản phẩm OCOP của thanh niên⁵⁷.

Hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho thanh niên địa phương tiếp tục được quan tâm. Một số đơn vị đã khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội⁵⁸ và vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thanh niên vay vốn làm kinh tế.

4.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Các hoạt động đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống được tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng thu hút sự tham gia

⁵⁶ Tiêu biểu như: Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”; hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên; duy trì các mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ; tổ chức tập huấn kiến thức hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; thâm định, hỗ trợ vốn vay cho các dự án làm kinh tế của thanh niên.

⁵⁷ Tổ chức tại 04 tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Giang, Sơn La, Hà Tĩnh.

⁵⁸ Tính đến ngày 31/10/2023, dư nợ của hệ thống Đoàn Thanh niên đạt trên 45.613 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,77% tổng dư nợ của Ngân hàng chính sách xã hội.

của đồng đảo thanh thiếu nhi⁵⁹. Đoàn, Hội các cấp tổ chức, đổi mới các hoạt động nâng cao nhận thức, kiến thức, giáo dục về kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên; tăng cường các hoạt động giáo dục về bình đẳng giới, giới tính vị thành niên, tư vấn sức khỏe sinh sản, tình yêu, hôn nhân, gia đình. Trung ương Đoàn chỉ đạo tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng “*Kiến tạo tương lai*” cho hơn 3.000 thanh niên, sinh viên trên toàn quốc.

Các cấp bộ đoàn đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trong thanh niên⁶⁰. Tổ chức nhiều cuộc thi, ngày hội đi bộ, chạy bộ vì sức khỏe⁶¹. Ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, khuyến khích thanh niên tự tập luyện. Triển khai chương trình “*Những bước chân vì cộng đồng*” gắn với cuộc vận động “*Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày*” nhằm gây quỹ xây nhà văn hoá cộng đồng cho đồng bào dân tộc rất ít người⁶². Nâng cao đời sống tinh thần của thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên tín đồ tôn giáo, dân tộc thiểu số, thanh niên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo⁶³. Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp tổ chức chuỗi Ngày hội “*Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực*”⁶⁴. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Giải thể thao Sinh viên Việt Nam mùa thứ 9.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vai trò quan trọng của việc phát triển đời sống văn hóa tinh thần được đẩy mạnh. Đoàn các cấp chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, khu vực, địa bàn phụ trách, tham gia xây dựng các quy tắc ứng xử văn minh trong cộng đồng, nhất là trên không gian mạng. Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức Diễn đàn truyền hình “*Tuổi trẻ với nhiệm vụ chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số*”⁶⁵. Bên cạnh đó, các hoạt động thúc đẩy thói quen đọc sách, xây dựng văn hóa đọc cho thanh thiếu nhi được chú trọng. “*Ngày sách Việt Nam 21/4*”

⁵⁹ Bình Định: tổ chức cuộc thi MC tài năng trong đoàn viên, thanh niên “*MIC Z 2023*”. Bến Tre: tổ chức vòng chung kết Hội thi “*Cảm nhận sách năm*” 2023. Lâm Đồng: tổ chức Chung kết cuộc thi Dalat Best Dance Crew 2023 - Hoa Sen Home International Cup. Tuyên Quang: tổ chức cuộc thi “*Bước nháy sân trường*” năm 2023...

⁶⁰ Bắc Ninh: tổ chức Giải đua xe đạp thanh niên Bắc Ninh “*Hành trình di sản*” lần thứ I, năm 2023. Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đoàn khối CCQ TW, Quảng Nam, Quảng Ngãi: tổ chức các giải bóng đá trong các đối tượng thanh thiếu nhi của tỉnh...

⁶¹ Báo Tiền phong: Phối hợp tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2023 thu hút hơn 1.500 vận động viên tham gia. Bắc Giang: Phối hợp tổ chức Giải chạy cộng đồng VPBank Bắc Giang Marathon International “*Bước chạy tới đỉnh thiêng*” năm 2023. Hải Phòng: tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thành phố Hải Phòng năm 2023. Tiền Giang: tổ chức Giải chạy bộ tuyên truyền thích ứng với hạn hán và xâm nhập mặn hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023...

⁶² Tính đến hết năm 2023, chương trình triển khai được 14 chặng, với đồng đảo hội viên, thanh niên tham gia và đạt được gần 8 triệu km đi bộ, chạy bộ (tương đương gần 8 tỉ đồng) để xây dựng và đưa vào sử dụng 7 nhà văn hóa cộng đồng dành tặng cho các đồng bào dân tộc rất ít người.

⁶³ Đồng Nai: tổ chức Phiên chợ Thanh niên công nhân tỉnh Đồng Nai năm 2023; Hội thi tiếng hát thanh niên công nhân; Tập huấn phòng chống ma túy, HIV/AIDS trong thanh niên công nhân; Tập huấn kiến thức sức khỏe sinh sản và kỹ năng tự vệ trong thanh niên công nhân. Bình Dương: tổ chức Sân chơi đường phố vào thứ 7 hàng tuần tại Công viên thành phố mới Bình Dương;...

⁶⁴ Đã tổ chức tại các khu vực: Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Tiền, Đồng bằng sông Hậu, khu vực trung du Bắc bộ và miền núi phía Bắc, khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Trong khuôn khổ chuỗi Ngày hội, nhiều hoạt động hấp dẫn và thú vị đã được tổ chức như: Gian hàng trợ giá, các hoạt động khám bệnh và phát thuốc miễn phí; Cuộc thi tài năng thanh niên công nhân; Giải bóng đá Cup Red Bull 2023, Đêm nhạc hội “*Lan tỏa năng lượng tích cực*”;... thu hút gần 50.000 lượt thanh niên công nhân tham gia.

⁶⁵ Diễn đàn truyền hình với 02 số ghi hình chủ đề “*Những góc nhìn mới về Nghệ thuật Việt Nam trên không gian số*” và “*Khát vọng khởi nghiệp từ tài nguyên văn hóa bản địa*”.

diễn ra sôi nổi tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước⁶⁶. Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Cuộc thi viết *“Trang sách thay đổi đời tôi”* năm 2023.

Các hoạt động truyền thông về hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực thanh niên Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới được triển khai. Các cấp bộ Đoàn thành lập các câu lạc bộ gia đình trẻ; tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng giữ gìn xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cho các gia đình trẻ; tổ chức các ngày hội gia đình trẻ để tạo sân chơi cho các gia đình trẻ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương *“Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu”* năm 2023; diễn đàn Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc với chủ đề *“Chạm vào yêu thương”*.

5. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Các cấp bộ đoàn, Đội đã triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Công tác tuyển chọn, phân công cán bộ Đoàn làm phụ trách Đội được quan tâm. Việc bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ phụ trách⁶⁷ và chỉ huy đội được chú trọng theo phân cấp từ Trung ương đến địa phương, tập huấn, đào tạo theo nhiều đối tượng.

Đoàn, Đội các cấp tích cực triển khai các phong trào của tổ chức Đội gắn với đẩy mạnh tổ chức các sân chơi, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; truyền thống của tổ chức Đoàn, tổ chức Đội cho thiếu nhi, đặc biệt là phong trào *“Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”*⁶⁸. Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Ngày hội *“Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”* cho học sinh khối Tiểu học và chương trình Ngày hội *“Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai”* tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối Trung học cơ sở⁶⁹; sân chơi *“Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới”*⁷⁰; Ngày hội sắc màu năm 2023 - Cuộc thi vẽ tranh *“Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt”*; phát động Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2023 với chủ đề *“Tổ quốc của em qua con tem bưu chính”*; phát động Cuộc thi vẽ tranh *“Thiếu nhi Việt Nam - Cuba, thăm tình đoàn kết”*⁷¹; phối hợp tổ chức Liên hoan *“Tiếng kèn Đội ta”* với chủ đề *“Ươm mầm xanh tương lai đất nước”*; phối hợp tổ chức cuộc thi *“Lắng nghe con nói”*; tổ chức chương trình kỷ niệm 65 năm phong trào Kế hoạch nhỏ với chủ đề *“Kế hoạch nhỏ - Ý nghĩa lớn”*...

Nhiều hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh được tổ chức. Trung ương Đoàn, Hội đồng

⁶⁶ Các hoạt động, mô hình hưởng ứng như: *“Tủ sách không đồng”, “Ngày hội đọc sách”, “tủ sách - bạn đồng hành”,* tủ sách gia đình *“Em bé hạnh phúc”*...

⁶⁷ Hội đồng Đội Trung ương tổ chức trao Giải thưởng *“Cánh én hồng”* năm 2023 tôn vinh 20 giáo viên Tổng phụ trách Đội.

⁶⁸ Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi *“Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”* năm học 2022 - 2023.

⁶⁹ Chương trình đã trao tặng 21.850 suất quà, 400 suất học bổng cho các em thiếu nhi vượt khó vươn lên trong học tập, 02 công trình măng non *“Không gian vui chơi và đọc sách cho em”*, 10 công trình măng non, 6 sân chơi cho thiếu nhi với tổng giá trị ước đạt hơn 5,7 tỷ đồng.

⁷⁰ Vòng trực tuyến đã nhận được 10.000 bài tham gia với gần 15.000 em thiếu nhi đăng ký tham gia, với nội dung giới thiệu về hơn 600 di tích văn hóa, di tích lịch sử, trang phục... của quốc gia, địa phương, dân tộc

⁷¹ Cuộc thi triển khai từ tháng 5 đến tháng 8/2023 đã thu hút hơn 155.000 bài dự thi của thiếu nhi 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Đội Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2022 - 2023 cho 122 đội viên tiêu biểu. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng, các cấp bộ đoàn, Đội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh thiếu nhi. Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình “*Tưởng niệm 80 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng (15/2/1943 - 15/2/2023)*”⁷²; tổ chức Trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 toàn quốc và chương trình kỷ niệm 10 năm Trại huấn luyện Kim Đồng.

Kỷ niệm 60 năm phong trào “*Nghìn việc tốt*”, các cấp bộ đoàn, Đội đã triển khai nhiều hoạt động để ôn lại truyền thống, ý nghĩa của 60 năm phong trào “*Nghìn việc tốt*” như: “*Đọc sách mỗi ngày*”, “*Chia sẻ yêu thương*”, “*Bảo vệ môi trường*”, “*Thi đua học tốt*”, “*Vận động khoẻ mạnh - Rèn luyện kỹ năng*” và “*Tiến bước lên Đoàn*”⁷³... Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “*Nghìn việc tốt*”⁷⁴.

Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đội được quan tâm. Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2023⁷⁵. Chương trình “*Rèn luyện đội viên*” được tập trung chỉ đạo triển khai. Chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng về tổ chức, phong trào và hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường. Xây dựng môi trường trải nghiệm để các em cùng nhau thi đua học tập, rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực và trau dồi kỹ năng thông qua các hoạt động học tập, vui chơi giải trí, các hoạt động cộng đồng trên Ứng dụng “*Làm việc tốt*”.

Công tác chăm lo cho trẻ em, chú trọng hướng đến đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức đa dạng, thường xuyên, thiết thực, ý nghĩa. Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình Trung thu cho em “*Lông đèn thấp sáng ước mơ*” với chủ đề “*Làm việc tốt cùng bạn vui Trung thu*”⁷⁶. Cuộc vận động “*Vì đàn em thân yêu*” tiếp tục được triển khai hiệu quả ở các cấp bộ Đội. Các cấp bộ Đội tổ chức đồng loạt ngày cao điểm “*Chiến sĩ tình nguyện Vì đàn em thân yêu*” năm 2023 vào ngày 11/6/2023⁷⁷. Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Lễ ra quân ngày cao điểm “*Chiến sĩ tình nguyện Vì đàn em thân yêu*” tại Hà Giang. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ tiếp tục được nâng cao chất lượng, như: “*Tiếp sức đến trường*”, “*Ngôi nhà khăn quàng đỏ*”;

⁷² Các Liên đội trong cả nước đã đồng loạt tổ chức sinh hoạt với nhiều hoạt động như: phát thanh măng non, biểu diễn văn nghệ, xem phim tài liệu, thi rung chuông vàng, tuyên dương thiếu nhi dũng cảm, thăm các địa chỉ đỏ, kết nạp lớp đội viên Kim Đồng.

⁷³ Kết quả 6 tuần thi đua cao điểm, đã có 66.484 hoạt động hưởng ứng triển khai; 56 công trình tiêu biểu cấp tỉnh; có 27.931 cá nhân và 4.208 tập thể đội, liên đội được tuyên dương; 56.974 tin, bài viết chia sẻ thông tin về các hoạt động. Tính riêng ứng dụng “Em làm việc tốt” có sự tham gia của gần 1,5 triệu thiếu nhi với hơn 36 triệu việc làm tốt của thiếu nhi cả nước.

⁷⁴ Tổ chức Ngày hội sắc màu - cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi năm 2023 với chủ đề “*Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt*”; ngày hội “*Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn*” với chủ đề “*Cùng em làm việc tốt mỗi ngày*”. Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “*Nghìn việc tốt*” và Tuyên dương “*Dũng sĩ Nghìn việc tốt*” toàn quốc được tổ chức vào tối ngày 24/3/2023 tại tỉnh Bắc Ninh, tuyên dương 263 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho 1.000 đại biểu “*Dũng sĩ Nghìn việc tốt*” cấp toàn quốc đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

⁷⁵ Liên hoan với sự tham gia của 270 đại biểu gồm 63 phụ trách Đội và 207 đại biểu thiếu nhi. Trong 03 ngày diễn ra Liên hoan, các đại biểu tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long; Ngày hội Chỉ huy Đội giỏi với chủ đề “*Cánh chim đầu đàn - Chủ nhân đất nước*”; Lễ Tuyên dương chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2023.

⁷⁶ Chương trình được phát trực tuyến và kết nối với 14 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Chương trình đã trao hơn 12.000 chiếc lồng đèn, quà Trung thu tặng thiếu nhi tại 22 tỉnh, thành phố.

⁷⁷ Triển khai các hoạt động như vui chơi, giải trí, trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng cho thiếu nhi; tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi; xây dựng các công trình, phần việc “*Vì đàn em thân yêu*”...

“Nhà vệ sinh cho em”; tặng quà, dụng cụ học tập; tổ chức ngày hội, sân chơi, chương trình văn hóa văn nghệ phục vụ thiếu nhi... đặc biệt, các hoạt động nhận đỡ đầu cho thiếu nhi ngày càng phát triển⁷⁸. Các cấp bộ đoàn chủ động rà soát, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện về cơ chế, nguồn lực; tích cực vận động xã hội hóa để sửa chữa, xây dựng mới các điểm vui chơi cho trẻ em. Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “*Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em*” được tổ chức đa dạng⁷⁹.

Công tác thực hiện Luật Trẻ em, triển khai nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em được chú trọng triển khai. Duy trì và thực hiện tốt các mô hình, hoạt động như: “*Hội đồng trẻ em*”, Diễn đàn trẻ em, Câu lạc bộ Quyền trẻ em. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành kết luận về việc tăng cường triển khai mô hình “*Hội đồng trẻ em*” giai đoạn 2023 – 2027. Việc theo dõi, đôn đốc và thông tin cho trẻ em việc giải quyết các ý kiến, nguyện vọng của trẻ em của các cơ quan, ban ngành được thực hiện kịp thời. Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 1, năm 2023⁸⁰; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ VII, năm 2023⁸¹; tổ chức kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Trẻ em, thực hiện quyền trẻ em năm 2023. Hội đồng Đội Trung ương phối hợp tổ chức diễn đàn “*Điều em muốn nói*” lần thứ II với chủ đề: Phòng chống bạo lực học đường. Nhiều tỉnh, thành đoàn quan tâm chỉ đạo triển khai tốt công tác giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn xã hội, đuối nước ở trẻ em; các giải pháp phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm thiểu lao động trẻ em; các hoạt động vui chơi, sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu thực tế của thiếu nhi.

6. Công tác quốc tế thanh niên

Công tác quốc tế thanh niên trong năm 2023 được đẩy mạnh triển khai với nhiều hình thức⁸². Trong năm 2023, ở cấp Trung ương, Trung ương Đoàn và Ủy

⁷⁸ Hiện nay, Trung ương Đoàn và các đơn vị đồng hành đang thực hiện chương trình bảo trợ đến năm 18 tuổi cho 1.748 em mồ côi do đại dịch Covid-19 tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp các đơn vị đã triển khai 4 đợt hỗ trợ, bảo trợ 816 em mồ côi với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/em/tháng cho đến năm các em 18 tuổi. Tổng số tiền bảo trợ gần 20 tỷ đồng mỗi năm.

⁷⁹ Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp các đơn vị tổ chức Khai mạc hè, hưởng ứng Tháng hành động vì Trẻ em năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh. Tổng giá trị các nguồn lực trao tặng trong khuôn khổ chương trình khai mạc Hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em là 27,4 tỷ đồng. Hà Nam: phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Khai mạc hè năm 2023. Bình Dương: tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc Ngày hội thiếu nhi 1/6 lần VII năm 2023. Đà Nẵng: tổ chức Ngày hội “*Thiếu nhi Đà Nẵng chào hè 2023*”.

⁸⁰ Phiên họp giả định với sự tham gia của 263 đại biểu trẻ em thảo luận về 2 chủ đề “*Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại, trẻ em*” và “*Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo, trên môi trường mạng*”. Đây là hoạt động ý nghĩa lần đầu tiên được tổ chức nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em theo Luật trẻ em năm 2016 và chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030.

⁸¹ Diễn đàn có sự tham gia của 188 trẻ em đến từ 43 tỉnh, thành phố, Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, Hội người mù Việt Nam và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng, các Làng trẻ em SOS trên cả nước.

⁸² Nổi bật là đoàn đại biểu Trung ương Đoàn tham gia đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay; cử đoàn đại biểu cấp cao thăm, làm việc tại Campuchia kết hợp ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn và Ban Thanh niên Đảng CPP giai đoạn 2023 – 2028; ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác thanh niên giữa đại diện Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore; tổ chức Chương trình Đối thoại Lãnh đạo trẻ Việt Nam - Singapore tại Việt Nam và Singapore, đón đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Thanh niên Quốc gia Singapore; tổ chức Chương trình Thủ tướng Việt Nam - Singapore gặp mặt thanh niên hai nước; tham dự chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào tại Lào năm 2023; Chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Campuchia năm 2023; tổ chức Festival Thanh niên ASEAN – Nhật Bản năm 2023; tham dự Hội nghị trụ bị chuẩn bị Liên hoan Thanh niên thế giới tại Liên bang Nga năm 2024; tham dự Đại hội lần thứ 7 Đoàn TNCS Lê-nin và Lễ Kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Lê-nin; tổ chức thăm, chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam; thăm, chúc Tết, tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây....

ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã cử 11 đoàn ra và đón 5 đoàn vào. Các cấp bộ đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế với các đối tác, nhất là với các nước láng giềng, khu vực, bạn bè truyền thống và các nước có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam⁸³. Trong khuôn khổ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Trung ương Đoàn đã tích cực tham gia vào các công việc như phối hợp Quốc hội Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm “*Khát vọng Việt Nam*”; tổ chức tọa đàm “*Tăng cường năng lực số cho thanh niên*”; chương trình nghệ thuật “*Tre Việt Nam*”... qua đó góp phần tạo nên thành công chung của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Trung ương Đoàn đã chọn cử 100 thanh niên Việt Nam tiêu biểu tham dự và chọn cử 01 đại diện thanh niên tiêu biểu đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại cuộc gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục đa dạng hóa và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; công tác nghiên cứu, dự báo tình hình thanh niên và phong trào thanh niên thế giới. Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại hàng quý trong năm 2023⁸⁴ và phối hợp tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế và chuyển đổi số. Trung ương Đoàn nhận cờ thi đua dẫn đầu công tác đối ngoại nhân dân năm 2022.

Các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ được các cấp bộ đoàn tích cực triển khai giúp thanh niên có thêm bản lĩnh, tự tin hội nhập quốc tế như duy trì các câu lạc bộ ngoại ngữ; tổ chức các sân chơi trực tuyến, giao lưu, tìm hiểu văn hóa nước ngoài; các buổi nghe thời sự chuyên đề, tuyên truyền về hội nhập quốc tế; các cuộc thi, hội thi Olympic tiếng Anh... Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V năm 2023⁸⁵; phối hợp tổ chức Lễ khai giảng Chương trình Toán - Tiếng Anh hè 2023 miễn phí dành cho học sinh Tiểu học toàn quốc; tổ chức Chương trình tập huấn các tình nguyện viên dạy tiếng Anh cấp Trung ương năm 2023; triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1477/QĐ-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “*Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030*”. Các cấp bộ đoàn, Hội đã tổ chức 13.757 hoạt động hỗ trợ nâng cao khả năng ngoại ngữ thu hút hơn 3.060.633 lượt thanh niên tham gia.

Công tác thanh niên ngoài nước được triển khai với nhiều nỗ lực trong kết nối, định hướng, hỗ trợ tổ chức hoạt động cho các tổ chức thành viên và thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, tập trung vào các hoạt động như: Hỗ trợ lưu học sinh trong học tập, nghiên cứu khoa học, đời sống, việc làm; giới thiệu,

⁸³ Hà Nội: tổ chức Festival Thanh niên quốc tế lần thứ II, năm 2023 với sự tham gia của 5.000 đoàn viên, thanh niên Việt Nam và trên thế giới đang học tập tại các trường trên địa bàn thành phố. Khánh Hòa: tổ chức giao lưu hữu nghị thanh niên, sinh viên Việt Nam – Lào năm 2023. Kiên Giang: tổ chức chương trình giao lưu văn hóa giữa đoàn viên, hội viên, sinh viên Kiên Giang - Lào - Campuchia...

⁸⁴ Hội nghị quý I về tình hình thế giới, khu vực, chính sách đối ngoại của Việt Nam năm 2023; Hội nghị quý II về quan hệ của Việt Nam với Singapore nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; Hội nghị quý III kỷ niệm 50 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền nam Việt Nam, kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam; Hội nghị quý IV chủ đề Các vấn đề toàn cầu hiện nay và chính sách đối ngoại Việt Nam.

⁸⁵ Cuộc thi đã thu hút 56.404 thí sinh dự thi với 163.093 lượt thi và 4.192.286 câu trả lời. Vòng chung kết toàn quốc đã trao 1 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh tham dự.

quảng bá về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam cho bạn bè quốc tế; các hoạt động tình nguyện hướng về quê hương, đất nước... Hướng dẫn các tổ chức thanh niên, sinh viên ngoài nước và Ban Cán sự Đoàn tại các nước tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho thanh niên ngoài nước về âm mưu, hoạt động lôi kéo, tác động của các thế lực thù địch. Trước diễn biến phức tạp của chiến sự tại Ukraine, Ban cán sự Đoàn, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tại một số nước Châu Âu đã giúp đỡ đồng bào Việt Nam di tản khỏi vùng chiến sự. Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối, hỗ trợ du học sinh nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Việt Nam. Trung ương Đoàn tổ chức đoàn công tác tham dự Hội trại thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 9.

7. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Trong năm 2023, công tác xây dựng Đoàn được quan tâm triển khai. Các cấp bộ đoàn tập trung rà soát, bổ sung thông tin, dữ liệu, chuẩn hóa định danh tài khoản của đoàn viên trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam và phần mềm quản lý đoàn viên; chủ động tham mưu hoàn thiện và ban hành nhiều văn bản từ đầu nhiệm kỳ để triển khai, thực hiện. Trung ương Đoàn ban hành các văn bản hướng dẫn, định hướng triển khai các nội dung xây dựng Đoàn trong cả nhiệm kỳ.

7.1. Công tác cán bộ Đoàn: Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tham mưu cấp ủy cùng cấp quan tâm, thực hiện đầy đủ, đảm bảo các quy định khi thực hiện quy trình luân chuyển, điều động, bổ trí, sử dụng cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp; thực hiện kiện toàn, bổ sung cán bộ đoàn theo quy định của đoàn và cấp ủy tại địa phương, cơ quan, đơn vị, tiến hành rà soát, bổ sung công tác quy hoạch cán bộ đoàn hằng năm; triển khai chủ trương bầu bổ sung Phó Bí thư kiêm nhiệm tới đoàn cấp huyện, cấp cơ sở; tạo điều kiện và chăm lo chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn cơ sở, chi đoàn hoạt động; tăng cường cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ... Các cấp bộ Đoàn thường xuyên quán triệt, rà soát theo quy định về thực hiện kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ của Đoàn. Chủ trương “1 + 2” tiếp tục được triển khai cụ thể theo Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn⁸⁶. Việc tu dưỡng, rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ Đoàn được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, vai trò thủ lĩnh của cán bộ đoàn. Trung ương Đoàn phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức tọa đàm “*Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới*”; tổ chức Chương trình kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023 cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc toàn quốc; ban hành Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2023⁸⁷; tổ

⁸⁶ Hướng dẫn số 09-HD/TWĐTN-BTC ngày 10/3/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đi cơ sở theo chủ trương “1+2” của cán bộ Đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh giai đoạn 2023 - 2027.

⁸⁷ Trong năm 2023, Trung ương Đoàn đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, kiểm tra; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội trong trường học; 01 lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cấp tỉnh; 01 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức các phong trào, các chương trình đồng hành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tổng số học viên tham gia các lớp là 1.450 học viên, bao gồm cán bộ Đoàn chủ chốt, lãnh đạo, chuyên viên Đoàn cấp tỉnh, cán bộ Đoàn cấp cơ sở.

chức thành công Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất, năm 2023 với chủ đề “*Bí thư Đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số*”⁸⁸; tham mưu ban hành các văn bản về công tác bộ đoàn trong nhiệm kỳ⁸⁹.

7.2. Công tác đoàn viên: Các cấp bộ đoàn triển khai việc thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2023 - 2027⁹⁰; tiếp tục triển khai học tập 04 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên; triển khai đồng loạt và có hiệu quả Ngày đoàn viên⁹¹; hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn tại nơi cư trú; tiếp tục tập trung theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới. Các đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm theo đúng quy định về công tác quản lý đoàn viên, đoàn vụ. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên; tổ chức Hội nghị rà soát việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên của 12 đơn vị trọng điểm. Các cấp bộ đoàn tổ chức để đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, đánh giá phân loại đoàn viên trực tuyến.

7.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn

Nhiều tỉnh, thành đoàn quan tâm phát triển tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư, doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện “*Xây dựng Chi đoàn mạnh*”; triển khai hướng dẫn Đoàn cơ sở 3 chủ động. Các tỉnh, thành đoàn rà soát tổ chức cơ sở đoàn trên phần mềm quản lý đoàn viên đối với các chi đoàn có dưới 3 đoàn viên, đoàn cơ sở có dưới 3 chi đoàn để thực hiện đúng Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Hoàn thiện cây tổ chức dữ liệu tổ chức cơ sở đoàn trên phần mềm quản lý đoàn viên. Các hoạt động phối hợp, giao lưu kết nghĩa giữa các cơ sở Đoàn trong các khối đối tượng ngày càng được chú trọng. Trung ương Đoàn tổ chức 08 đoàn công tác khảo sát tại 08 tỉnh, thành phố⁹² và khảo sát online toàn quốc để đánh giá thực trạng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam; tổ chức Hội thảo khoa học “*Thực trạng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam*” khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Đà Nẵng và khu vực miền Nam tại TP. Hồ Chí Minh; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an nghiên cứu, kiện toàn mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân.

7.4. Công tác kiểm tra, giám sát

Trong năm 2023, các cấp bộ đoàn và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã nỗ lực, tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp bộ đoàn kịp thời ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban

⁸⁸ Đã có 18.521 thí sinh tham gia dự thi với 125.907 lượt thi thành công. Có 45/65 đơn vị đạt tỷ lệ 100% Bí thư Đoàn cơ sở tham gia Hội thi và được cấp chứng chỉ. Vòng Chung kết toàn quốc diễn ra với sự tham gia của 20 thí sinh xuất sắc nhất.

⁸⁹ Quy định về chế độ tự học tập đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027; Hướng dẫn về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2023 - 2027; Hướng dẫn Quy trình, thủ tục kiện toàn, bổ sung nhân sự và công nhận các chức danh của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cấp tỉnh; Kế hoạch tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “*Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh*” giai đoạn 2023 - 2027 năm 2023

⁹⁰ Tính đến hết ngày 30/5/2023, đã có 5.167.841 đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình.

⁹¹ Tổ chức đồng loạt vào ngày 26/3/2023 với 486 hoạt động cho đoàn viên tại các khu chung cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, những nơi có đoàn viên nhưng không có tổ chức Đoàn.

⁹² Lào Cai, Thái Nguyên, Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang.

Kiểm tra cùng cấp đảm bảo tiên độ, đúng quy định⁹³. Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kỳ đợt 1, đợt 2 năm 2023 và tổ chức giao ban công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và tổng kết năm 2023 tại 11 cụm hoạt động; tổ chức kiểm tra kết quả triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 và công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Ninh Bình, Quảng Ninh, Phú Yên; tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên⁹⁴.

Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đảm bảo thực hiện có hiệu quả. Trung ương Đoàn kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023, là cơ sở để triển khai đồng bộ trong tổ chức Đoàn.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn tham mưu, ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh⁹⁵; tổ chức các đoàn giám sát về công tác quán triệt, nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và việc cụ thể hóa phân bổ chỉ tiêu nhiệm kỳ XII⁹⁶; thành lập 04 đoàn kiểm tra chuyên đề năm 2023⁹⁷. Các cấp bộ đoàn chú trọng ban hành các văn bản của Ủy ban Kiểm tra các cấp theo nhiệm kỳ, theo năm, đảm bảo theo quy định và Hướng dẫn của Trung ương Đoàn.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng được quan tâm triển khai thực hiện. Đoàn cấp tỉnh đã tổ chức được 74 lớp tập huấn cho 4.531 cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ đoàn làm công tác kiểm tra nắm bắt kiến thức, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đoàn.

7.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Các cấp bộ đoàn đã tích cực phát huy phương châm “*Đoàn mạnh, Hội rộng*”, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc phát huy thanh niên thông qua các công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên các lĩnh vực, đối tượng được tổ chức tốt. Công tác chuẩn bị Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX bắt đầu được triển khai thực hiện⁹⁸. Tính

⁹³ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành Quy định số 50-QĐ/TWĐTN-BKT ngày 18/01/2023 về Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XII.

⁹⁴ Đã tổ chức các đoàn kiểm tra tại các đơn vị: Hoà Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Bạc Liêu, Ban Thanh niên Công an nhân dân, Ninh Thuận, Hà Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Tiền Giang.

⁹⁵ Quy định số 03-QĐ/TWĐTN-BKT ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

⁹⁶ Đã tổ chức các đoàn giám sát tại các đơn vị: Hà Giang, Hà Nam, Gia Lai, Ban Thanh niên Quân đội, Quảng Bình, Quảng Nam, Lai Châu, Quảng Ninh, Bình Dương, Vĩnh Long, Hậu Giang.

⁹⁷ Các đơn vị được kiểm tra chuyên đề năm 2023: Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Nam Định, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Quảng Trị, Bình Định, Kon Tum, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang.

⁹⁸ Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Tờ trình số 36-TTr/TWĐTN-ĐKTHTN về việc báo cáo, xin ý kiến Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ đạo Đại hội. Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Công văn số 7500-CV/VPTW ngày 04/8/2023 về việc chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp. Ban Dân vận Trung ương đã ban hành Công văn số 1541-CV/BDVTW ngày 22/8/2023 về việc “*Đề nghị chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt*”

đến ngày 30/11/2023, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 67% (tăng 1% so với năm 2023).

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng “15 tháng 10” cho 82 cán bộ có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc; tổ chức chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2023. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam; tổ chức chương trình đối thoại với hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, với chủ đề “*Khát vọng sinh viên Việt Nam*”; tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài năm 2023⁹⁹; tổ chức Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2022 - 2023; tổ chức Chương trình truyền hình thực tế đầu tiên dành cho sinh viên “*Sinh viên thế hệ mới*”, cuộc thi “*Công nghệ trí tuệ Student Chie-Tech*” năm 2023, “*Hành trình Bài ca sinh viên*” năm 2023, Chuỗi hoạt động Unitour năm 2023; tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 từ ngày 18 - 20/12/2023¹⁰⁰. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao danh hiệu cho 81 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2023; tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chỉ đạo tổ chức đồng loạt Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2023¹⁰¹.

Đoàn, Hội các cấp đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, trọng tâm là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên khuyết tật và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hoạt động hỗ trợ, chăm lo, đồng hành; tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng cốt cán trong lực lượng này; duy trì các câu lạc bộ sở thích, ngành nghề. Việc sử dụng các trang mạng xã hội để đoàn kết, tập hợp, định hướng thanh niên gắn với đặc trưng ngành nghề, sở thích, nhu cầu chính đáng được tăng cường. Đoàn, Hội các cấp tiếp tục triển khai chủ trương “1+1”. Trong năm 2023, cả nước kết nạp 850.000 đoàn viên mới.

8. Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trên không gian mạng; tăng cường định hướng thanh niên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức 03 đoàn công tác, kiểm tra chuyên đề về công tác

Nam các cấp”. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ban hành Kế hoạch số 85-KH/TWH về việc tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; ban hành Quyết định thành lập ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội; phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về thanh niên và biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

⁹⁹ Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 115 điểm cầu.

¹⁰⁰ Với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Việt Nam - Vững bản sắc, Xây khát vọng, Tự hào tiến bước”, Đại hội đã đề ra 11 chỉ tiêu trên các lĩnh vực; tiếp tục triển khai 01 phong trào, 02 chương trình; triển khai 03 đề án trọng điểm giai đoạn 2023 - 2028. Đại hội đã hiệp thương bầu 103 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI; hiệp thương bầu Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI gồm 15 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất, khóa XI đã hiệp thương bầu Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam gồm 06 đồng chí; đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X được hiệp thương bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

¹⁰¹ Kết quả: 6.000 thầy thuốc trẻ tham gia Ngày hội; 50.000 người dân được tư vấn, khám bệnh trực tiếp, trực tuyến và sử dụng app chăm sóc sức khỏe; vận động hội viên, thanh niên hiến 10.000 đơn vị máu;...

bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với khảo sát thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị tại 06 tỉnh, thành đoàn và 12 đơn vị đoàn cấp huyện, cơ sở; tổ chức sơ kết 05 năm việc thực hiện Nghị quyết 35. Các cơ quan báo chí của Đoàn tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng¹⁰²; có nhiều tin bài đấu tranh, phản bác các quan điểm phản động, chống phá, bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước¹⁰³.

Thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp với chính quyền địa phương cùng cấp tổ chức đối thoại với đoàn viên, thanh niên nhằm trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kiến nghị, đề xuất của thanh niên theo quy định¹⁰⁴. Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ phối hợp tổ chức Chương trình đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023 với chủ đề “*Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0*”.

Cuộc vận động “*Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam*” được đẩy mạnh triển khai theo hướng chú trọng phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chú trọng việc đánh giá chất lượng đoàn viên sau khi kết nạp; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác theo dõi, hỗ trợ, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên trẻ. Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức 02 diễn đàn chuyên đề “*Nâng cao công tác phát triển đảng trong học sinh*” tại Nghệ An và diễn đàn “*Nâng cao công tác phát triển Đảng trong sinh viên*” tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối trực tuyến tới 900 điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện với gần 28.000 đại biểu tham gia.

Các cấp bộ đoàn tiếp tục phối hợp hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI); tham gia phản biện xã hội về các dự thảo văn bản pháp luật, chính sách đối với thanh thiếu nhi và giám sát thực hiện chính sách pháp luật đối với cán bộ đoàn, thanh thiếu nhi¹⁰⁵. Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức các đoàn giám sát Luật Thanh niên 2020, Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030¹⁰⁶; phối hợp với Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá vì sự phát triển thanh niên Việt Nam¹⁰⁷; tổ chức diễn đàn chính sách quốc tế với chủ đề “*Chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên*”. Ủy ban quốc gia về

¹⁰² Tác phẩm: Tìm và bảo vệ những tiếng nói thẳng của nhóm tác giả Báo Thanh niên đạt giải A; Tác phẩm: Mở đường văn hóa từ chức của nhóm tác giả Báo Tiền phong đạt giải C Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

¹⁰³ Báo Tiền phong tiếp tục duy trì chuyên mục “Chống tin giả, tin xấu độc” trên báo điện tử và mở thêm chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Báo Thanh niên duy trì chuyên mục “Thời luận” trên báo in.

¹⁰⁴ Nhiều tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, thanh niên: Quảng Trị, Sơn La, Thanh Hóa, Bình Định, Kon Tum, Lạng Sơn, Khánh Hòa, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Đồng Tháp, Hà Giang, Gia Lai, Bình Dương, Hải Phòng, Cao Bằng, Bình Thuận, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thanh niên Công an nhân dân...

¹⁰⁵ Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch xây dựng Bộ Tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam; Báo cáo kết quả thực hiện Luật Thanh niên năm 2020; Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm đối với thanh niên giai đoạn 2020 - 2022. Tham gia góp ý đối với 21 dự thảo các văn bản theo đề nghị của các đơn vị.

¹⁰⁶ Tại 5 tỉnh: Đắk Lắk, Phú Yên, Phú Thọ, Hải Dương, Lạng Sơn.

¹⁰⁷ Đây là công cụ giám sát của Trung ương Đoàn đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên.

thanh niên Việt Nam làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, tỉnh Sóc Trăng về triển khai Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030.

9. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn

Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn sáng tạo, linh hoạt, phương thức chỉ đạo có nhiều đổi mới trong năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn. Việc chuyển đổi số được đẩy mạnh triển khai trong công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin, báo cáo, triển khai các hoạt động trong hệ thống Đoàn, từ cấp Trung ương đến cơ sở.

Các cấp bộ đoàn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai, cụ thể hóa nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị; chủ động tham mưu các chính sách, đề án, cơ chế cho thanh niên; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để tăng cường nguồn lực cho tổ chức đoàn triển khai hiệu quả chương trình, phong trào của Đoàn. Trung ương Đoàn tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện 05 Chương trình, đề án trong Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đoàn cấp tỉnh tham mưu và tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Chấp hành Tỉnh đoàn giai đoạn 2023-2027¹⁰⁸. Trong năm 2023, Trung ương Đoàn tham mưu ký kết thỏa thuận hợp tác và chương trình phối hợp với 09 tổ chức chính trị - xã hội và tập đoàn kinh tế¹⁰⁹.

10. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác năm

(1)- 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

Kết quả: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên (*đạt 100% chỉ tiêu đề ra*), 80% thanh niên (*đạt 100% chỉ tiêu đề ra*) được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

(2)- 10 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.

Kết quả: 17.537.557 lượt đoàn viên, thanh niên (*đạt 175% chỉ tiêu đề ra*) được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.

(3)- 50 nghìn ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa.

Kết quả: 63.466 ý tưởng, sáng kiến (*đạt 126% chỉ tiêu đề ra*) của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa.

¹⁰⁸ Tính đến hết năm 2023, có 45/63 tỉnh, thành đoàn đã tham mưu ký Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh, thành phố giai đoạn 2022 – 2027; 04/63 đơn vị tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp đã ký còn hiệu lực.

¹⁰⁹ Trung ương Đoàn ký kết thỏa thuận hợp tác và chương trình phối hợp với các đơn vị: Bộ Xây dựng giai đoạn 2023 - 2028; Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân giai đoạn 2023 - 2028; Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giai đoạn 2023 - 2025; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2023 - 2027.

(4)- 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện, 40% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 50% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Kết quả: 71% thanh thiếu nhi (đạt 118% chỉ tiêu đề ra) được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện, 57% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến (đạt 142% chỉ tiêu đề ra), 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử (đạt 140% chỉ tiêu đề ra).

(5)- 20 triệu cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới.

Kết quả: 28.721.669 cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới (đạt 143% chỉ tiêu đề ra).

(6)- 63 thôn, bản khó khăn được đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới.

Kết quả: 63 thôn, bản khó khăn được các đơn vị đăng ký hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới (hoàn thành chỉ tiêu đề ra).

(7)- 03 nghìn tỷ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế, 1.400 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ.

Kết quả: 3.038 tỷ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế (đạt 101% chỉ tiêu đề ra), 1.712 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ (đạt 122% chỉ tiêu đề ra).

(8)- 2,4 triệu lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm, 600 nghìn thanh niên được giới thiệu việc làm.

Kết quả: 3.138.215 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm (đạt 130% chỉ tiêu đề ra), 1.109.247 thanh niên được giới thiệu việc làm (đạt 184% chỉ tiêu đề ra).

(9)- 1,4 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Kết quả: 3.886.742 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế (đạt 277% chỉ tiêu đề ra).

(10)- 800 nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ.

Kết quả: 1.304.423 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ (đạt 163% chỉ tiêu đề ra).

(11)- 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 66,5%.

Kết quả: 59% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 118% chỉ tiêu đề ra), tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 67% (đạt 101% chỉ tiêu đề ra).

(12)- 200 nghìn đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, phân đầu hoàn thành chỉ tiêu do cấp ủy giao về kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên.

Kết quả: 225.312 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp (đạt 112% chỉ tiêu đề ra), hoàn thành chỉ tiêu do cấp ủy giao về kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Nhìn chung, việc triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 đạt được những kết quả rõ nét, hiệu quả; các chủ trương mới của nhiệm kỳ được các cấp bộ Đoàn nghiêm túc thực hiện, triển khai sáng tạo với nhiều mô hình, cách làm cụ thể, qua đó, bước đầu khẳng định việc triển khai các chủ trương mới là đúng đắn, có tính khái quát và thực tiễn cao, tiếp nhận được sự đồng tình của các cấp bộ Đoàn, là cơ sở để tiếp tục triển khai hiệu quả trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Soi chiếu vào các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình năm, có thể thấy những điểm nổi bật sau:

- Thực hiện chủ đề công tác năm “*Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn*”, các cấp bộ đoàn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn. Với sự quyết tâm của các cấp bộ đoàn, việc ứng dụng chuyển đổi số được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, mang tính hành động cao với nhiều hoạt động nổi bật, sáng tạo, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sức lan tỏa trong thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

- Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, kiểm tra, đánh giá việc học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Đại hội Đoàn các cấp được triển khai nghiêm túc, bài bản, đến được với đông đảo đoàn viên, thanh niên. Thông qua Ứng dụng Thanh niên Việt Nam, các cấp bộ đoàn nắm bắt được số liệu chính xác, cụ thể về kết quả và số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia học tập và kiểm tra Nghị quyết.

- Các nội dung, văn bản triển khai thực hiện trong cả nhiệm kỳ, đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp được ban hành sớm. Việc tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chương trình, đề án triển khai Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 được thực hiện quyết liệt. Trung ương Đoàn đã ban hành 05/07 Kế hoạch cụ thể triển khai các đề án, chương trình sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 12/12 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với phân bổ đầu năm.

- Các nội dung, hoạt động được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Tháng Thanh niên 2023, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 được triển khai đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, các ngày tình nguyện cao điểm, đồng loạt được triển khai hiệu quả từ Trung ương tới cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, huy động được sự quan tâm và nguồn lực lớn trong xã hội. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được triển khai có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên.

- Hoạt động của Đoàn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền các cấp. Các hoạt động gặp mặt, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, thanh niên được triển khai đồng bộ tại các cấp bộ đoàn, đặc biệt trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023. Các hoạt động lớn cấp Trung ương được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, tham dự.

2. Hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 còn một số hạn chế, cụ thể:

- Với nhiều cố gắng, nỗ lực, việc thực hiện chủ đề công tác năm, việc ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn đã đạt những kết quả bước đầu, đáng khích lệ. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng, việc triển khai chưa thực sự đồng đều giữa các địa phương trong cả nước.

- Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII chưa đáp ứng tiến độ theo Kế hoạch đề ra. Việc rà soát, hoàn thiện cây dữ liệu trực tuyến; chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu đoàn viên trực tuyến; triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên còn chậm so với yêu cầu đề ra. Việc thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên” và đánh giá xếp loại đoàn viên ở một số nơi còn hình thức.

- Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề tác động đến thanh thiếu nhi của một số đơn vị, nhất là cấp cơ sở có thời điểm còn chưa chủ động, chưa kịp thời.

- Việc tham mưu về công tác cán bộ tại một số nơi chưa được đeo bám quyết liệt; công tác bố trí cán bộ vận hành các nền tảng số còn gặp nhiều khó khăn, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa.

- Việc triển khai một số chương trình, đề án cụ thể hóa Chiến lược Phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 còn chậm so với tiến độ đề ra.

- Một số hoạt động lớn đã đề ra trong năm 2023 nhưng chưa thực hiện được, như: Liên hoan Văn nghệ sỹ trẻ toàn quốc lần thứ I, năm 2023; tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt tiêu biểu toàn quốc.

* Nguyên nhân của hạn chế:

Một số nguyên nhân khách quan dẫn đến các hạn chế trên, như khó khăn về tình hình kinh tế trong nước; sự biến động nhanh chóng của tình hình thanh niên; ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội tới thanh thiếu nhi... Bên cạnh đó, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các hạn chế nêu trên là các nguyên nhân chủ quan, cụ thể:

- Ứng dụng Thanh niên Việt Nam đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện tính năng để đáp ứng yêu cầu của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Do đó, còn một số lỗi kỹ thuật làm ảnh hưởng đến tiến độ học tập, kiểm tra Nghị quyết, cập nhật dữ liệu đoàn viên... Bên cạnh đó, một bộ phận đoàn viên, thanh niên còn chưa quan tâm đến việc sử dụng Ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

- Cấp bộ đoàn ở một số nơi, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, thiếu quyết tâm, chưa quyết liệt, còn lúng túng trong việc nghiên cứu, triển khai các giải pháp ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động của Đoàn; trong triển khai các chủ trương mới của nhiệm kỳ.

- Công tác chỉ đạo, rà soát, đôn đốc, kiểm tra công việc một số nơi chưa thực sự kiên trì, thường xuyên, liên tục, dẫn đến sót việc, chậm tiến độ, chất lượng chưa cao.

- Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong triển khai các chương trình, đề án cụ thể hóa Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam của một số nơi chưa chủ động, chưa kiên trì.

- Tại nhiều địa phương, còn tình trạng thiếu hụt cán bộ Đoàn kéo dài.

Những hạn chế này cần được khắc phục trong năm tới và những năm tiếp theo nhằm hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên BCH, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW;
- Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW;
- Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
- Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng Ban TT Ban Dân vận Trung ương.
- Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;
- Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chánh Văn phòng TT Văn phòng TW Đảng.
- Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT TW;
- Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các ban: Dân vận, Tổ chức, Tuyên giáo, Đối ngoại, Kinh tế, Nội chính, UBKT, Văn phòng TW Đảng;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước, Bộ Nội vụ;
- Văn phòng UBQG về TN Việt Nam;
- Tổng cục Chính trị Quân đội ND Việt Nam;
- Cục Công tác Đảng và công tác CT, Bộ Công an;
- Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy; Đảng ủy khối các CQ TW; Đảng ủy khối DNTW;
- Các đồng chí Ủy viên BCH TW Đoàn;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;
- Lưu VP.



Nguyễn Ngọc Lương

Đề báo cáo